



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

RƯỚC KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA TẠI GIÁO XỨ CTTĐVN SEATTLE.

Tukwila. Hòa chung niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ trong ngày mừng lễ kính Minh Máu Thánh Chúa, giáo xứ CTTĐVN có cuộc rước kiệu Thánh Thể vào chiều thứ bảy ngày 22 tháng 6 năm 2019 lúc 5 giờ 30. Chiều thứ bảy, một buổi chiều khá đẹp khi Cao nguyên tình xanh bước vào những ngày của tiết hạ chí, nhiệt độ ngoài trời trên dưới 70 độ F với ánh nắng dịu dàng nên thật tuyệt vời cho một cuộc cung nghinh rước kiệu Minh Thánh Chúa chung quanh khuôn viên nhà thờ.

[Xem Hình](#)

Đúng 5 giờ 30 với nghi thức chào kính Minh Thánh Chúa được long trọng cử hành và bắt đầu cuộc rước kiệu. Đoàn rước được dẫn đầu với Thánh Giá nền cao, chiêng trống, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Hải Đồng, Đoàn Quốc phục, các Đoàn Thể gồm Liên Minh Thánh Tâm, Legio Mariae, Huynh Đoàn Đa Minh, Liên Đoàn Tông Đồ Fatima, Hội Canh Tân Đặc Sủng, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, các Giáo Đoàn Fatima, Mân Côi, Mông Triệu, Mẫu Tâm, La Vang, Minh Thánh Chúa ngự trong hào quang do quý cha thay nhau cung thỉnh và có 4 đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm cầm phong du hầu Minh Thánh Chúa. Đoàn kiệu di hành qua những đoạn đường chung quanh nhà thờ kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ và trở về nhà thờ lúc 5 giờ 55 phút. Minh Thánh Chúa trở về nhà thờ và được đặt trên bàn Thánh để giáo dân châu. Giờ châu khá trọng thể trong sự sốt sắng của toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện kéo dài gần 10 phút và kết thúc giờ châu lúc gần 6 giờ để chuẩn bị thánh lễ.

Đúng 6 giờ một ca viên trong Ca Đoàn đọc lời dẫn lễ, lời dẫn lễ vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với linh mục đoàn cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát ca đoàn.

Mở đầu thánh lễ cha chủ tế Đào Xuân Thành ngỏ lời chào mừng quý xơ, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện và giới thiệu linh mục đoàn, ngài nói: chúng ta vừa trải qua cuộc cung nghinh Minh Thánh Chúa chung quanh nhà thờ, xin Chúa luôn đồng hành với cộng đoàn Giáo xứ chúng ta, chào mừng quý xơ, quý Giáo Đoàn, Hội Đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện, dâng thánh lễ hôm nay có cha Nguyễn Văn Khải, ngài đến với giáo xứ trong những ngày

tĩnh tâm vừa qua, giáo xứ cảm ơn cha rất nhiều, cùng đồng tế có cha Miên, cha Lân và Cha Nghiệp, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Chúa Nhật Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Tin mừng Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Chúa cho hàng ngàn người được ăn no nê với 2 con cá và 5 chiếc bánh qua câu chuyện sau đây: Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Cha Nguyễn Văn Khải phụ trách giảng lễ. Bài giảng khá phong phú với lối trình bày giản dị đã thu hút cộng đoàn hiện diện lắng nghe một cách chăm chú và suy gẫm về tình yêu của Chúa đối với con người qua nhiệm tích Mình Máu Thánh mà Ngài đã truyền lại trong phép bí tích Thánh Thể. Ngài nhấn mạnh : Chúa yêu thương loài người quá bội, Chúa yêu thương chúng ta cũng quá bội, trước khi về Trời, Ngài đã để lại dấu ấn tình yêu qua việc truyền lại cho các Tông Đồ: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta. Ngày nay các linh mục tế lễ trên bàn thờ cũng làm lại cử chỉ đó để bánh và rước trở nên mình và máu thánh Chúa. Những ai tin vào Chúa sẽ đón nhận bí tích Thánh Thể làm của ăn nuôi linh hồn. Chúng ta hãy năng đón nhận bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu để được sống với Chúa...ngài nói tiếp : Giáo xứ vừa trải qua cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa chung quanh nhà thờ thật tuyệt vời qua các Giáo Đoàn, Hội Đoàn với đủ các màu sắc rất là đẹp để tung hô Chúa cả trời cao đang ngự trong hình bánh bé nhỏ, bí tích Thánh Thể..." Bài giảng khá dài, nhưng qua cách trình bày thật sống động và khá dí dỏm nên đã tạo cho cộng đoàn hiện diện nhiều trận cười thoải mái và không biết chán.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha chánh xứ đã có lời cảm ơn cha Nguyễn Văn Khải, ngài nói : trong 2 ngày qua, cha đã đến với giáo xứ chúng con trong những bài giảng Tĩnh Tâm thật giá trị, cha đã đem lại sức sống cho giáo xứ qua việc phân tích về tình yêu của Thánh Tâm, giá trị của việc Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa qua Phong Trào Tôn Vương Gia Đình. Giáo xứ chân thành cảm ơn cha. Xin cho một tràng pháo tay để cảm ơn cha. Giáo xứ cũng mời gọi các gia đình nên tham gia việc Tôn Vương Gia Đình mà Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đang vận động, giáo xứ cũng có tượng Thánh Tâm Chúa rất là đẹp, xem chi tiết trong báo Niềm Tin.

Trở lại với cộng đoàn dân Chúa, ngài cảm ơn tất cả các ban ngành đã cộng tác với nhau trong việc tổ chức cuộc rước Kiệu Mình Thánh Chúa vừa qua.

Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 30 với phép lành cuối lễ, mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý